

Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn



Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Thanh Tân (Kiến Xương).

Chiều ngày 3/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Các đồng chí: Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp

hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn; đại diện một số sở, ngành, các huyện, thành phố tới dự. Giai đoạn 2016 - 2020, cả nước xây dựng, tuyển chọn 84 nhiệm vụ KHCN phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở 5 nhóm nội dung lớn với tổng kinh phí thực hiện gần 586 tỷ đồng. Chương

trình đã có tác động rõ rệt đến kết quả thực hiện 12 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng NTM; hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng NTM; thúc đẩy tái cơ cấu ngành, tăng trưởng nông nghiệp... Với 97 quy trình sản xuất và công nghệ mới được chuyển giao, 208 mô hình trình diễn có hiệu quả cùng hàng nghìn trang thiết bị hỗ trợ, chương trình đã góp phần cải thiện năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Giai đoạn 2021 - 2025, chương trình KHCN tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn; thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định: Thành tựu to lớn có tính bước ngoặt lịch sử của xây dựng NTM 10 năm qua là sự khẳng định vai trò, đóng góp của chương trình KHCN. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu mới trong phát triển tam nông, KHCN cần "lột xác", cần có cách tiếp cận mới để thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của xây dựng NTM. Do vậy, đồng chí Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thời gian tới, các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học triển khai thực hiện phải bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng về tam nông tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh", chuyển hóa tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Xây dựng và nhân rộng được các mô hình phát triển kinh tế nông thôn phù hợp với điều kiện đặc thù, phát huy được thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương trên cơ sở ứng dụng thành tựu KHCN. Các đề tài, dự án thuộc chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; ưu tiên các đề tài tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình bảo đảm tránh trùng lặp, chồng chéo về nội dung, đối tượng; huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp để thực hiện đề tài.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 3/10

Thế giới: Hơn 623,5 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 3/10 số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 623,5 triệu ca, trong đó hơn 6,55 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Có 796 ca mắc Covid-19 mới
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 3/10 cho biết, có 796 ca mắc Covid-19 mới, tăng hơn 300 ca so với trước đó. Trong ngày 270 bệnh nhân khỏi, không có ca tử vong.

Trong ngày có 4.731 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 260,2 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là hơn 16,7 triệu mũi.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 69 ca.
Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 mới

Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 20 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 2/10, Thái Bình đã tiêm hơn 4,23 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 là 93,61%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 là 48,6%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 168.244 trẻ, đạt 85,64%.

ĐẶNG ANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

NGÂN HUỖN

HƯỚNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 4/10

Chung sức phòng, chống "giặc lửa"

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã tập trung tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, chung sức phòng, chống "giặc lửa" ngay tại cơ sở.



Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Công ty TNHH Thương mại dệt may An Nam (cụm công nghiệp Tây An, Tiến Hải) chuyên sản xuất sợi cao cấp. Bên cạnh việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, đơn vị luôn chú trọng bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Ông Đỗ Văn Lâm, Phó Giám đốc, Đội trưởng Đội PCCC Công ty cho biết: Đơn vị đã chủ động triển khai các kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH theo định kỳ; quản lý, cập nhật hồ sơ hoạt động PCCC; làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp thực tập phương án PCCC và CNCH cho ban chỉ huy và đội PCCC cơ sở, chuyên ngành; đầu tư, mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH đáp ứng

yêu cầu thực tế. Đặc biệt, Công ty đã tự nghiên cứu, chế tạo hệ thống xe chữa cháy lưu động lắp đặt hệ thống thiết bị nhỏ gọn, tính cơ động cao, góp phần hiệu quả trong công tác xử lý sự cố ban đầu trước khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt hỗ trợ. Đội PCCC cơ sở và xe chữa cháy lưu động của Công ty đã tích cực tham gia, phối hợp trong các hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn khi có yêu cầu.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia PCCC", Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã khảo sát, tham mưu thành lập thí điểm các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" tại khu dân cư các huyện, thành phố. Sau

một thời gian đi vào hoạt động, nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH của mỗi người dân khi tham gia các mô hình được nâng lên rõ rệt. Ông Hoàng Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC, thôn Nha Xuyên, xã Thái Phúc (Thái Thụy) chia sẻ: Qua một thời gian đi vào hoạt động, chúng tôi nhận thấy đây không chỉ là mô hình PCCC tiện lợi, liên hoàn mà còn tăng thêm tinh đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại cộng đồng, khu dân cư. Tôi rất mong mô hình được nhân rộng trên toàn địa bàn, tạo thành một bức tường vững chắc, liên hoàn góp phần chung sức phòng, chống "giặc lửa" ngay tại cơ sở.

Thái Bình là một trong những địa phương được đánh giá cao trong công tác PCCC và CNCH, đặc biệt là trong thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Số vụ cháy, nổ, vi phạm các quy định về an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn liên tục được kéo giảm. Công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH ngày càng được hoàn thiện và tăng cường. Lực lượng PCCC và CNCH không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và cơ sở tổ chức 128 buổi tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 9.300 người. Phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông và công an các cấp phát 9.341 lượt tin, bài khuyến cáo an toàn PCCC đối với cơ sở, hộ gia đình; phát trên 62.000 tờ rơi, cẩm nang an toàn PCCC, treo 390 băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền PCCC tại các địa điểm công cộng, khu dân cư. Cùng với đó, lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị viễn thông gửi 11.013 tin nhắn zalo tới cá nhân là chủ cơ quan, doanh nghiệp khuyến cáo về công tác PCCC và CNCH; hướng dẫn cơ sở cài đặt, sử dụng "App báo cháy 114" và tải khoản zalo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an. Toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của 3.216 đội PCCC cơ sở với 19.689 đội viên, 1.687 đội dân phòng PCCC tại các khu dân cư với 13.579 đội viên... Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra cháy, nổ lớn và các vụ tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng; chỉ xảy ra 1 vụ cháy, tuy nhiên không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 42,9 triệu đồng; so với cùng kỳ năm 2021, giảm 6 vụ, giảm 2 người chết, thiệt hại về tài sản giảm hơn 3 tỷ đồng.

Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ để lập hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào "Toàn dân tham gia PCCC và CNCH". Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng, đổi mới biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ, khả năng phối hợp tác chiến, chỉ huy, điều hành trong công tác PCCC và CNCH.

Đay nghề, tạo việc làm cho người lành lặn đã khó, dạy nghề và tạo việc làm phù hợp cho những người là nạn nhân chất độc da cam lại càng khó hơn. Với mục đích giúp đổi tượng này tự vận động bằng chính đôi tay, nâng lực bản thân để xóa bỏ mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống, những năm qua, Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam (Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh) đã tích cực dạy nghề và tạo việc làm cho nhiều lượt người là nạn nhân gián tiếp.

Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam liên tục tổ chức các lớp dạy nghề, không chỉ cho nạn nhân chất độc da cam mà còn cho người khuyết tật, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cùng các đối tượng lao động nông thôn khác. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, Trung tâm đã triển khai dạy các nghề như: làm tranh ghép gỗ, mài đá trang sức, may công nghiệp, làm hàng thủ công mỹ nghệ, làm giấy xuất khẩu. Ngoài mở lớp dạy nghề ngay tại Tỉnh hội, Trung tâm còn liên kết mở các lớp dạy nghề tại một số xã. Đến nay đã mở được 28 lớp học nghề cho hơn 800 người học, trong đó có 366 người là nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam đã phối hợp với Công ty Sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An (Tiền Hải) mở 17 lớp dạy nghề thủ công đan móc cho gần 600 lao động nông thôn; trong đó có 80 nạn nhân chất độc da cam và tổ chức sản xuất tại xã, duy trì việc làm, bao

Tạo việc làm cho nạn nhân chất độc da cam

năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh tích cực, chủ động kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng nguồn quỹ ngày càng tốt hơn. Rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã quan tâm ủng hộ với số tiền lớn, đó là nguồn kinh phí quý giá để Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh mở các lớp dạy nghề và tạo việc làm cho con em là nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, việc thu hút nạn nhân chất độc da cam tham gia học nghề còn khó khăn do tâm lý tự ti, khiếm khuyết cơ thể gây trở ngại khi phải di chuyển. Trong thời gian tới, các cấp hội sẽ tích cực phối hợp với các đoàn thể ở địa phương khảo sát, vận động các đối tượng đủ điều kiện đi học.

Chiến tranh qua đi, Thái Bình có hàng chục nghìn người hoạt động kháng chiến và con cháu họ nghi phơi nhiễm chất độc da cam. Đã có trên 2.000 người bị chết, nhiều người mang bệnh tật hiểm nghèo, con cháu họ bị tật nguyền do tác hại của chất độc hóa học. Với mục tiêu "Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam", những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/Điôxin trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực để góp phần xoa dịu phần nào đó nỗi đau da cam. Để nạn nhân chất độc da cam không còn là những người nghèo khổ trong những người đau khổ thì rất cần sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của toàn xã hội.

Học viên học nghề ở Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh hầu hết đều bị ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe, chịu thiệt thòi trong tình cảm gia đình. Để chất lượng dạy nghề đạt kết quả tốt, Trung tâm luôn bố trí giáo viên là những người có tay nghề kỹ thuật cao, có chứng chỉ đã được đào tạo về sư phạm dạy nghề, phương pháp giảng dạy và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà Nguyễn Thúy Hoàn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh cho biết: Việc dạy nghề cho con em là nạn nhân chất độc da cam phụ thuộc rất nhiều vào nguồn quỹ xã hội hóa. Những

tiêu sản phẩm cho trên 500 lao động, thu nhập bình quân từ 400.000 - 700.000 đồng/người/tháng.

Bà Bùi Thị An, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam chia sẻ: Tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm đối với các lớp học tại Trung tâm đạt khoảng 70 - 75%, tại các lớp tổ chức tại địa phương, doanh nghiệp là 80 - 85%. Những học viên có đủ sức khỏe được Trung tâm giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh với mức lương khá. Hiện nay Trung tâm đang tổ chức cho các cháu là nạn nhân chất độc da cam làm nghề giấy xuất khẩu, hàng ngày các cháu được chăm sóc, nuôi dưỡng miễn phí bằng nguồn lực ủng hộ của cộng đồng, qua đó giúp các cháu được học và làm việc phù hợp với khả năng, có thu nhập, cải thiện đời sống, tự tin hòa nhập cộng đồng, giảm bớt khó khăn cho gia đình.

Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh hiện có 17 lớp dạy nghề thủ công đan móc cho gần 600 lao động nông thôn; trong đó có 80 nạn nhân chất độc da cam và tổ chức sản xuất tại xã, duy trì việc làm, bao

Đang tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ để lập hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào "Toàn dân tham gia PCCC và CNCH". Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng, đổi mới biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ, khả năng phối hợp tác chiến, chỉ huy, điều hành trong công tác PCCC và CNCH.

DUY TƯỜNG



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ diễn tập chữa cháy tại cơ sở.



Nạn nhân chất độc da cam được hướng dẫn làm nghề giấy xuất khẩu.

TRINH CƯỜNG